

Số: 10785 /BGTVT- TTCNTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

V/v báo cáo nhiệm vụ theo lộ trình  
của Đề án 06

Kính gửi: Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 7611/TCTTKĐA ngày 20/9/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ chậm, muộn theo lộ trình của Đề án 06. Về nội dung này, Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo Tổ Công tác như sau:

*1. Về tham gia ý kiến đối với dự thảo Mô hình nghiệp vụ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia*

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Mô hình nghiệp vụ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an xây dựng, Bộ GTVT đã có ý kiến tham gia đối với dự thảo mô hình tại Văn bản số 9966/BGTVT-TTCNTT ngày 17/9/2024 (gửi kèm theo).

*2. Về làm sạch 1,1 triệu dữ liệu Giấy phép lái xe phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID*

Hệ thống quản lý giấy phép lái xe được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) triển khai sử dụng trên toàn quốc từ tháng 7/2013, đến nay đã cấp khoảng 36,2 triệu GPLX (ô tô khoảng 12,1 triệu, mô tô khoảng 24,1 triệu). Thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 giao, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với C06 thực hiện đối soát dữ liệu, đến nay đã hoàn thành đối soát 35,1/36,2 triệu giấy phép lái xe (tỷ lệ 97%) có kết quả trùng khớp và có khoảng 1,1 triệu giấy phép lái xe (tỷ lệ 3%) có kết quả chưa trùng khớp (do công dân đã chết, sai khác một trong các thông tin CMND, tên, ngày tháng năm sinh...).

Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản<sup>1</sup> gửi các Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục rà soát các dữ liệu này, tuy nhiên theo quy định (Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017), sau khi công dân được cấp giấy phép lái xe, hồ sơ học lái xe gốc trả lại cho công dân và không thực hiện lưu trữ tại đơn vị quản lý, do đó không thể xác minh được thông tin từ hồ sơ lưu trữ.


Ngày 05/8/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức làm việc với C06, đại diện kỹ thuật 2 cơ quan đã thống nhất các dữ liệu này sẽ tiếp tục được làm sạch khi công dân đến đổi giấy phép lái xe (gửi kèm biên bản họp). Như vậy, tính đến

<sup>1</sup> Văn bản số 5087/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/7/2024

nay, Bộ GTVT đã cơ bản hoàn thành việc làm sạch giấy phép lái xe, thống kê đến hết ngày 20/9/2024, đã có 14,2 triệu hồ sơ giấy phép lái xe được tích hợp lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Tại các cuộc họp giao ban tháng 8, 9 của Tổ công tác, đại diện Bộ GTVT đã tham luận báo cáo về kết quả làm sạch, đối soát dữ liệu giấy phép lái xe với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kiến nghị Tổ công tác cho phép Bộ GTVT tiếp tục làm sạch dữ liệu 1,1 triệu giấy phép lái xe khi người dân tích hợp dữ liệu lên ứng dụng VNeID.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT trân trọng đề nghị Tổ Công tác xem xét xác nhận việc Bộ GTVT đã hoàn thành nhiệm vụ làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích hợp thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID.

Trên đây là báo cáo của Bộ GTVT, kính gửi Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm;
- Lưu: VT, TTCNTT(TD).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Danh Huy**